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Borgarráð

       

Umsögn um áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um afhverju ekki var hægt að halda 
sundlaug Hrafnistu við.

Á fundi borgarráðs 7. mars sl. lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram eftirfarandi 
framhaldsfyrirspurn:

„Af hverju var ekki hægt að halda húsnæði sundlaugarinnar við Hrafnistu við, hafa 
eðlilegt og reglulegt viðhald í stað þess að láta það skemmast með þeim hætti sem raun ber 
vitni? Hefur Reykjavíkurborg sem ábyrgðaraðili lært eitthvað af þessum mistökum?“

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Sundlaug við Hrafnistu er í eigu Sjómannadagsráðs. Reykjavíkurborg kemur ekki að viðhaldi 
á fasteignum í eigu Sjómannadagsráðs.

Óli Jón Hertervig

     


